

GẶP PHẢI SỰ PHIÊN PHỨC CỦA CẦN SA

Nhận biết CẦN SA và sự nguy hại của việc lạm dụng cần sa.

Cần sa (tiếng Anh gọi là MARIJUANA) Cần sa là một loại ma túy được xếp vào loại ức chế trí thần kinh và gây ảo giác. Tại Đài Loan cần sa được quy là loại ma túy đứng hàng thứ hai bị khống chế. không dùng trị liệu. Khi hút cần sa vào thì thường có cảm thấy tim đập mạnh, người òa ra không còn tỉnh táo, mắt cũng bị òa ra, tính tình thất thường, hay ngủ, hay nghỉ ngơi, mơ tưởng, dẫn đến bệnh ung thư với tỷ lệ cao. Người hút cần sa có cảm giác lo lắng, bồn chồn dễ xảy ra sự cố giao thông.

Tin tức quốc tế

Trước mắt có rất ít bộ phận của quốc gia sử dụng cần sa làm trò giải trí, nhưng đa số Quốc gia cho rằng Cần sa là một trong những loại ma túy bị kiểm chế. Gần đây phát hiện nhiều bộ phận nghiệp vụ của nhiều quốc gia đã đem Cần sa trộn với kẹo bánh, các món ăn ngọt và nước giải khát. để cho người ta không tự cảm được đang ăn đồ vật nguy hiểm. Như vậy, khi bạn đi du lịch qua các nước khác phải đặc biệt chú ý nhãn hiệu có ghi thành phần nào. Tránh khỏi những đồ ăn thức uống không có nhãn hiệu hoặc là nhãn hiệu bị mờ đi không thấy rõ, có như thế mới tránh khỏi tình hình sử dụng nhầm các chất chứa ma túy.

Báo cáo tin tức

Tại một quốc gia có một em bé gái đang chơi đùa, ăn nhầm một loại bánh không rõ thành phần. chẳng bao lâu, người mẹ cảm thấy đứa trẻ người òa ra, mơ mơ màng màng, đi đứng nghiêng ngã, đưa bé vào bệnh viện kiểm tra nước tiểu có thành phần THC của Cần sa, cho nên xác định ăn nhầm bánh bên trong có trộn lẫn Cần sa.

★ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ★

1. Người hút Cần sa, thông thường sử dụng dưới dạng thuốc lá, đừng bao giờ hút thuốc hoặc là bánh kẹo người lạ cho mình, để tránh khỏi sử dụng nhầm.
2. Nếu như sử dụng nhầm hoặc phát hiện những đồ ăn có tẩm Cần sa, nên đến bệnh viện cần sự giúp đỡ, có thể gọi đường dây phục vụ 0800-770-885 hoặc là Tổng bệnh viện Vinh Dân Đài Bắc. (Trung tâm hướng dẫn phòng trị ma túy và những vật có lẫn chất độc hại) đường dây phục vụ (02)2871-7121 tìm hiểu hướng dẫn và có ý kiến.



BỘ GIÁO DỤC quan tâm các bạn.



新竹市政府教育處

Nơi giáo dục của chính phủ thành phố Tân Trúc.



紫錐花運動
Echinacea Campaign



Đường dây phục vụ miễn phí.

0800-770-885 (xin xin bạn -giúp giúp tôi)

本文由新竹市婦女社區大學越南語課程講師杜氏明玉協助翻譯 廣告